

# BÀI 6

—Hiện giờ có nhiều hoạt động tự xưng là thuộc phong trào tân kỷ nguyên (TKN, New Age Movements), đọc thấy cái nào cũng có mục tiêu hay ho, làm sao biết cái nào giả cái nào thật hả Bo ? Và công việc của phong trào chân chính là gì ?

— Từ từ, mình hãy chia ra, đầu tiên nói về các tổ chức và sau đó là công việc của chúng. Cùng muốn biết gì về các nhóm ?

—À, đại khái là mình dùng tiêu chuẩn nào để xác định một nhóm TKN là dỏm hay thật. Bo phải biết mở tờ báo cuối tuần xem muốn ngộp luôn. Nào là trung tâm A sắp có khóa tĩnh tâm mùa thu trên núi, tham thiền giữa cảnh con nai vàng ngơ ngác, nào là guru B sẽ giảng thứ bậy này về việc tìm nguồn an lạc trong nội tâm. Cả trăm quảng cáo như vậy, mà tiền không đó nghe Bo, em quay mòng mòng, vàng thau lẫn lộn không biết đâu mà rờ.

—Mình có thể xem tôn chỉ của một nhóm có nhằm biểu lộ đặc tính của TKN (xin đọc bài Tân Kỷ Nguyên số trước), đó là một cách chọn lựa. Nhưng như vậy chưa đủ, vì tính cách một nhóm còn tùy thuộc vào các thành viên; thành ra có hai việc phải xét là đặc tính nhóm và đặc tính người trong nhóm.

Bắt đầu với nhóm, tổng quát có 7 kiểu mẫu theo đường hướng của 7 cung, trong đó ba nhóm quan trọng nhất là chính trị, tôn giáo và khoa học. Kế đó ta có các tiểu nhóm, chẳng hạn chữa bệnh và giáo dục là hai tiểu nhóm của cung hai. Qua tới đặc tính của nhóm:

❶ Tổng Hợp: đây là nét không thể nào thiếu hay nhầm lẫn được của nhóm hoạt động theo tân kỷ nguyên, nó biểu lộ bằng nhiều cách khác nhau, với tôn giáo là có sự nhận một số nguyên tắc chung nhất là tinh huynh đệ đại đồng, với chính trị là tinh thần quốc tế, hợp tác giữa các nước, và khoa học là thấy sự sống trọn vẹn hơn, với việc bước lên từ khám phá cõi vật chất sang khám phá cõi vô hình.

❷ Nâng Cao, Mở Rộng, Đi Sâu, Bao Gồm. Cùng để ý các điểm này đi cùng một lúc với nhau, phát triển song song nếu đó là tổ chức tinh thần đúng đắn. Tức nhóm TKN sẽ đưa ra một số nguyên lý mới, chân lý mới nhằm:

❖ Mở rộng tâm thức, đi vào các ý niệm, nhận thức mới. Ý tôn trọng sự sống dưới mọi hình thức, và gần đây là các phong trào môi sinh đòi bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ thú vật, nằm trong hoạt động trên. Không phải ngẫu nhiên mà các nhóm ấy nảy sinh vào thời điểm này, mà chính vì nhiều linh hồn chung khuynh hướng đã trở lại cùng lúc, bị lôi cuốn vào phong trào và hoạt động của họ nhằm đặt căn bản cho TKN như sẽ nói dưới đây. Đừng cho rằng việc mở rộng tâm thức này phải đương nhiên đi kèm với thiền, với ngộ, với hiểu biết về nhân quả, luân hồi. Không phải vậy, những điều này không dính dáng chi đến TKN, người phụng sự có thể không cần biết các điều ấy mà vẫn làm việc hữu hiệu, họ vẫn có thể sáng suốt nhận ra nhu cầu của thời đại, đường

hướng phát triển trong thế kỷ 21 và hoạt động nhằm mang lại tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau.

❖ **Cải thiện đời sống của toàn khối nhân loại.**

Đối tượng của nhóm là trọn nhân loại và nhóm không mang nhãn hiệu nào, cũng như hàng rào tôn giáo, chủng tộc, quốc gia bị xóa hẳn. Người ta không thấy trong nhóm sự chia rẽ, phân biệt, thù hận.

— A, cái này thì em biết. Nhóm chủ trương da trắng độc tôn ở Nam Phi hay Tân Quốc xã ở Đức thì nhất định không thuộc TKN rồi.

— Sự thành hình của các nhóm ấy cũng đáng nói. Mỗi khi chánh đạo có một nỗ lực đẩy mạnh cơ tiến hóa, thực hiện thiên cơ thì lập tức tả đạo phát ra hành động ngăn chặn, với mục đích làm trì trệ công chuyện. Hai nhóm trên và các nhóm tương tự nằm trong phản ứng đó. Nhưng trở lại cái đang nói, hiện giờ có những tổ chức chủ trương không viện trợ các nước nghèo mà trao đổi mậu dịch với họ, vì kinh nghiệm cho thấy nước nhận viện trợ thường nghèo thêm. Họ chủ trương cộng đồng nước giàu mua sản phẩm địa phương của nước nghèo, nhờ đó khuyến khích thủ công nghệ trong vùng cũng như trả đúng giá tránh nạn trung gian bóc lột. Thí dụ cho đường lối này là công ty The Body Shop chuyên về mỹ phẩm.

Cách hoạt động nêu ra trong phần (2) này cho thấy nhóm của TKN không nhằm rao giảng những hiểu biết bí truyền hay về huyền bí học. Bởi công tác chính của họ là chuẩn bị các tầng lớp xã hội cho việc đức Chúa (Đi Lạc) tái xuất hiện, mà phần lớn việc thuần về kinh tế. Số đông người hiện giờ không quan tâm mấy may đến những điều tâm linh xa vời trong kiếp này hay nhiều kiếp về sau của họ, trong khi những nguyên lý về chia sẻ, hợp tác, trách nhiệm giúp họ ý thức hơn việc nhân loại là một khối chung, mỗi cá nhân nằm trong khối đó và có thể trợ giúp hay cản trở sự tiến bộ của toàn khối. Đường hướng này đáng lưu tâm, vì đức Chúa áp dụng cách ấy 2000 năm trước đây, Ngài dạy phần bí truyền cho một số ít đệ tử, những ai hiểu được lời Ngài, còn với đại đa số Ngài dựa theo thói đời mà chỉ dẫn việc thiết thực hữu ích ở cõi trần.

③ **Tinh Thần.** Khi làm được phần nào những điều nói trên là nhóm đã gây được ý niệm rõ rệt cho mọi người về một nước Trời; ở mức độ sâu hơn và cho người tiến xa hơn, nhóm TKN là kiểu mẫu cho thấy các đơn vị xử sự như là linh hồn thay vì cái tôi, và nhóm là nhóm các linh hồn mà không phải là tập hợp những cá nhân. Có hai điểm phân biệt ở đây.

❖ Khi hành xử như linh hồn, con người hoạt động từ cõi thượng trí và cao hơn nữa, là bỏ đề tâm, còn khi xử sự như là cái tôi, bản ngã, ấy là dùng hạ trí và tình cảm, quyết định nhuộm màu chia rẽ và lẫn ít nhiều ảo vọng.

❖ Nhóm TKN sẽ nhắm mục đích là hành xử như linh hồn, còn hành xử theo bản ngã là một nét của nhóm và của người còn chịu ảnh hưởng của thời Song Ngư vừa qua.

Chúng ta cần rõ hai khuynh hướng này để biết cách đối phó và làm việc sao cho hữu hiệu với người trong nhóm, và cũng để phòng bị trước đối với những thất vọng đau khổ chắc chắn sẽ tới do sự va chạm giữa hai cách phản ứng. Do đặc tính của cung 6 là sùng tín, ngưỡng mộ, chu kỳ Song Ngư do cung 6 quản trị vừa qua cho tính

chất là nhóm Song Ngư được thành lập, duy trì bởi sức thu hút của cá nhân người lãnh đạo rất nhiều. Ai gia nhập phong trào thường khi trung thành với cá nhân vị ấy (phần hư hoại, không thường hằng), hơn là với lý tưởng mà vị ấy chủ trương và thể hiện; cũng như họ đối đãi, phản ứng với các bạn trong nhóm trên căn bản cái tôi chia rẽ, thay vì phần linh hồn biết nó là một với vạn vật.

Nhóm của Bảo Bình đi xa hơn, sự chọn lựa thành viên và sợi dây liên kết họ với nhau là phần chân lý nhóm có nhiệm vụ thể hiện. Cá tính hoặc của người lãnh đạo hoặc của thành viên không là vấn đề ở đây, họ cố gắng giao tiếp, liên hệ với nhau trên căn bản linh hồn, và nhóm Bảo Bình đúng nghĩa là nhóm các linh hồn, biết rằng tất cả là một, cùng một bản chất thiêng liêng và cùng một nguồn mà ra. Mặc dù một nhóm như vậy chỉ có thể xuất hiện vào giữa thế kỷ tới, hiện giờ có nhiều nhóm mở đường và họ gặp phải các vấn đề sau:

❖ Với nhóm hoạt động vững theo đường lối Bảo Bình, nó ít gặp nguy cơ tan rã hay suy thoái khi vị lãnh đạo không còn. Bởi dù vị ấy hiện diện hay vắng mặt, nhóm viên trung thành với chân lý mà không phải với cá nhân vị đó, nên sự ra đi của người sau không ảnh hưởng mấy tới sinh hoạt và sự tồn tại, lớn mạnh của nhóm.

❖ Trong một nhóm Song Ngư, hiểm họa này rất thực. Khi vị lãnh đạo vì lý do nào đó mất sức thu hút hay không còn trong nhóm, sự tan rã mau lẹ xảy ra. Chẳng những vậy, nhóm Song Ngư hay có 'bão nội bộ', vì đó là tập hợp của cá tính chứ không phải linh hồn. Linh hồn thì hòa hợp, cá tính thì chia rẽ, cô lập; nhiều cá tính gặp gỡ sẽ va chạm, đụng độ tóe lửa thành pháo bông, hay bùng nổ thành bão ! Khi một ai không thể sinh hoạt trong nhóm vì các lý do đặt trên sự xung đột cá tính, phản ứng thường xảy ra là người bạn dùng dùng ly khai, lớn tiếng biện minh cho hành động của mình và lôi cuốn sự chú ý của thế giới vào cái tôi, gây ra náo lòng cho những ai liên hệ, và thiệt hại lớn lao cho hoạt động của nhóm. Kế đó anh viết sách phân trần, các sách loại này có rất nhiều hiện nay, phơi bày chi tiết hấp dẫn về cái tôi của người trong cuộc, những điều không đáng chú ý nếu nhìn theo quan điểm linh hồn. Điển hình cho một nhóm như thế là Hội ...Theosophia, từ khi thành lập đến nay sự việc trên xảy ra nhiều lần, mỗi lần có biến cố lớn làm một số hội viên thất vọng, cảm thấy niềm tin (đặt trên bản ngã, vào cá nhân) bị lung lay, một số đông đã rời khỏi Hội, nhất là sau năm 1929 khi Krishnamurti chính thức bác bỏ phần việc giao cho ông.

Nếu bình tâm nhìn kỹ, mỗi cơn thử thách ấy là một điều hay, vì nó lựa lọc người trung thành với chân lý và người bị lôi cuốn vào nhóm vì các lý do khác, giúp thanh lọc tổ chức, làm phẩm chất cao hơn nếu qua được trận bão.

— Rồi làm sao, một nhóm mang nhiều tính chất Song Ngư có thể đổi sang Bảo Bình được không ?

— Bởi nó phát xuất từ các thành viên, thì nó cũng phải do chính người bạn sửa chữa. Phần lớn chuyện nằm ở ý thức cá nhân, khi ý thức được nâng cao thì phản ứng sẽ thay đổi.

—Mà nói như vậy thì cái gì Song Ngư cũng xấu và Bảo Bình cũng tốt sao ? Em không chịu đâu vì không công bình. Song Ngư chắc phải có điểm tốt chứ.

— À, Bo xin lỗi tại chưa nói rõ. Việc xấu tốt là do trình độ và thời điểm. Ngày nay mình không đi ngựa, không dùng ngựa kéo xe nữa vì đã có những phương tiện khác hữu hiệu hơn. Ngựa hồi xưa hay bây giờ tự nó

vẫn vậy, chỉ vì thời thế thay đổi nên nó không còn đặc dụng. Vậy thì 'xấu' là khi một vật, một triết lý, phương pháp được tiếp tục quá thời hạn có ích của nó. Ảnh hưởng Song Ngư có giá trị tốt của nó, có đường hướng riêng đẹp đẽ, nhưng nay qua Bảo Bình với trọng tâm phát triển khác, tiếp tục sử dụng đường lối Song Ngư cho thế kỷ 21 là không lợi dụng triệt để vận hội mới, như vẫn dùng vó ngựa lọc cọc đường xa trong khi chỉ cần phóng xe Corvette là tới chỗ, chịu chưa? Một điểm phân biệt khác là nhóm Song Ngư rất lý tưởng còn Bảo Bình thực tế hơn, nhìn sự vật như nó là, chứ không phải cái đáng lẽ nên là.

Những đặc tính chung bao giờ cũng có, luôn luôn hiện diện trong nhân loại, nhưng vào mỗi thời điểm một số tính chất trở nên chính yếu, quan trọng hàng đầu. Nay vì nhân loại đủ sức đáp ứng với các lực vũ trụ đang tuôn xuống của Bảo Bình, do đó các đặc tính ấy trở thành căn bản. Còn một điều để nói về nhận thức tinh thần, có nhiều sách bàn về TKN mang nét tâm linh lôi cuốn người đọc, nhưng khi xem kỹ thì chúng nặng về đạo đức hơn là tinh thần. Đạo đức dựa trên nhị nguyên là xấu — tốt, phải — trái, chưa phải là bản chất của linh hồn vốn không có tâm phân biệt vì mang đặc tính nhất nguyên. Nhận thức tinh thần là cái mà nhóm và nhóm viên phải biểu lộ trong Tân Kỷ Nguyên như sẽ nói ở phần sau.

Phần vừa rồi ta nói về nhóm, nay đi qua đặc tính của người trong nhóm thì đầu tiên là:

### ❶ Có Sự Tiếp Xúc Với Linh Hồn.

Trong một nhóm TKN đúng nghĩa, thành viên là người đã ít nhiều bước vào thế giới linh hồn, và đang cố gắng thể hiện bản chất thiêng liêng của mình. Họ có chiều sâu tinh thần thật sự, và điều này ảnh hưởng tới nhịp rung động của nhóm, mức độ nhạy cảm của các nhóm và từng cá nhân với công việc. Khi mỗi người tiếp xúc với Chân Ngã ngày càng nhiều, càng vững, mức rung động trở nên điều hòa cho đa số trong nhóm, ta có điều kiện thích hợp làm cho một việc đặc biệt xảy ra là hiện tượng thần giao cách cảm giữa các thành viên.

### ❷ Trực Giác.

Chính là nhận thức tinh thần nói ở trên mà còn hơn thế nữa. Những cách biểu lộ của nó ở mức độ cá nhân là tính vô hại (harmlessness), bao trùm, thương yêu. Óc thù ghét, phân rẽ đặt căn bản trên cá tính và đã gây ra lắm đau khổ cùng tệ trạng xã hội mà cái lớn lao nhất là chiến tranh, nay tính bao trùm được nhấn mạnh để vừa làm phương thuốc giải trừ lầm lỡ trên, vừa tinh thần hóa cuộc sống cõi trần. Như vậy, một dự án được thực hiện vì nó mang lại lợi ích lớn lao cho khối đông người bất kể những lý do chủng tộc, tín ngưỡng v. v.

### ❸ Trí Tuệ Linh Hoạt.

Công việc của nhóm TKN phần lớn mang tính chất trí tuệ, bởi một số lý do:

❖ Mức phát triển hiện nay của nhân loại thuộc về mẫu chủng thứ 5 với đặc tính là trí tuệ.

❖ Đặc tính ấy càng được nhấn mạnh thêm vào lúc này, khi giống dân phụ thứ 6 đang xuất hiện. Tuy giống dân phụ thứ 6 sẽ là hạt giống cho mẫu chủng thứ 6 trong tương lai và do đó trực giác sẽ đóng một vai trò đáng kể nơi giống dân phụ này, nhưng đừng quên là nó nằm trong mẫu chủng thứ 5, vì vậy trí tuệ vẫn là nét chính.

❖ Cái trí càng nổi bật hơn do ảnh hưởng các lực trong chu kỳ Bảo bình (xin đọc bài Tân kỷ Nguyên số trước).

Bởi thế nó đòi hỏi các thành viên phải có khả năng linh hoạt ở cõi trí, sử dụng thể trí một cách hữu hiệu và tham thiền là một phương pháp để luyện tập trí năng. Càng về sau, tham thiền càng mất đi tính cách huyền bí mà người ta sẽ nhìn ra tính chất thật của nó là tư tưởng có khoa học.

—Bây giờ có nhóm nào làm việc trên các nguyên tắc này theo đường lối vừa nói không ?

—Nếu cương muốn nói nhóm biểu lộ hoàn toàn các tính chất thì chưa, bù lại nhiều ngành hoạt động của con người nghiêng rõ rệt về chủ trương đó. Chúng không phải là nhóm theo đúng nghĩa, mà chỉ là công việc bình thường của một học giả, tư tưởng của triết gia, đưa ra nhận thức mới hay trình bày thái độ phản ảnh đặc tính của TKN.

Về mặt triết lý, có nhận xét rằng lối giải quyết vấn đề ta hay dùng từ trước tới nay cần được sửa đổi. Vì lối ấy dùng phép chọn lựa một trong hai điều mà thôi, trắng—đen, trước—sau, phải trái, giải đáp thường không toàn vẹn vì nó sẽ phải gạt bỏ một trong hai điều. Sự việc tựa như hai đầu một đoạn thẳng, lấy đầu này thì phải bỏ đầu kia. Bây giờ óc tổng hợp đưa giải pháp mới là tìm một điểm thứ ba, cái có thể kết hợp hai điểm này; vẽ hình thì đó là một tam giác, với đỉnh là nơi gặp gỡ hai đầu cạnh đáy. Hình còn cho một ý tưởng khác là câu đáp trọn hảo thường không ở cùng mức độ với câu hỏi mà phải ở cao hơn, tựa như đỉnh vượt bên trên cạnh đáy. Diễn tả thêm thì nguyên lý lớn hằng bao trùm nguyên lý nhỏ, cái cao chứa đựng cái thấp; khi học hỏi chuyện tinh thần cách đúng đắn là đi từ tổng quát đến chi tiết, vì chi tiết luôn luôn tìm được vị trí trong tổng quát, ngược lại nó quá nhỏ bé để có thể chứa phần tổng quát. Một ý khác là mọi việc được điều khiển từ trên cao, cái cao làm chủ cái thấp.

Những đặc tính của nhóm TKN được biểu lộ qua các thay đổi sau:

❖ Thứ bậc được giảm bớt, kèm với tính đồng đẳng tăng lên: danh từ 'điều hợp viên' được nhiều tổ chức dùng thay cho chủ tịch hay danh xưng người đứng đầu. Thí dụ vị đứng đầu xứ bộ Canada được gọi là Điều hợp viên (Co-ordinator) thay vì Hội trưởng.

❖ Óc tranh thắng khi thương thuyết hoặc chính trị hoặc thương mại với kết quả thắng—bại được thay bằng chủ trương tìm giải pháp có lợi cho hai bên. Tâm lý ganh đua thay đổi dần để tới mức nào đó, tính gây hấn, thách thức bớt nhiều, hiểm họa chiến tranh được thay bằng óc hoà hợp, thí dụ là vấn đề Do Thái — Palestine đang có cơ hòa giải êm đẹp.

❖ Nêu cao ý thức nhân loại là một. Một nhóm phụ trách việc phổ biến ý thức này có sáng kiến rất hay là cổ động mỗi lớp học treo hình quả đất do phi thuyền Appolo chụp từ ngoài không gian. Nhờ vậy, trẻ thơ có ý niệm địa cầu là nhà của tất cả mọi người và ai ai cũng có trách nhiệm liên đới.

Cương thấy hòa bình và chống chiến tranh không phải là mục tiêu cho hoạt động nhóm, mà điểm chính là sự hòa hợp, thông cảm sống chung. Khi tâm lý thay đổi, hòa bình tự khắc sẽ tới và cơ hội xảy ra chiến tranh bớt dần.

— Túc là trước sau vấn đề chính của nhóm cũng vẫn là tâm lý, ý thức, tư tưởng, phải không ? Minh qua phần hai đi Bo, công việc của nhóm TKN là gì ?

—Các nhóm mà hiện nay chúng ta gặp là những tổ chức tiên phong, nhằm thực hiện hai công tác chính: gieo mầm cho nền văn minh, văn hóa mới và chuẩn bị cho đức Di Lạc tái xuất hiện. Ta có nhóm hoạt động trong các ngành chính trị, giáo dục, chữa bệnh, khoa học, lại có nhóm thiện chí, tham thiền. Họ chưa phải là nhóm mang tính chất rõ ràng của TKN mà chỉ làm công tác mở đường, phần lớn tùy thuộc vào các thành viên biểu lộ nét TKN tới mức độ nào, mà như cung rõ, mình đang ở vào giao thời của hai kỷ nguyên, đặc tính và lễ thói Song Ngự còn rất mạnh.

—Thành viên các nhóm là ai vậy ? Họ có điểm nào chung ?

— Trước hết đó là người nhìn nhận có đời sống tinh thần, mà không nhất thiết phải tin vào luân hồi, nhân quả, hay Chân Sư. Họ ở khắp nơi không thuộc một tổ chức chung nhưng mau lẹ nhận ra bạn đồng hành khi thấy người khác, tổ chức khác hoạt động trên cùng một nguyên tắc. Các nỗ lực của họ dù ở địa hạt nào cũng nhằm giúp nhân loại sống đời tinh thần nhiều hơn, và dù khác địa hạt, họ có sự tin tưởng lẫn nhau vì từ những hạt giống cùng tính chất sẽ nảy sinh hoa trái giống hệt. Nhóm sẽ không có tổ chức hiểu theo nghĩa hành chánh, quản trị, dù rằng mỗi nước đều có người làm việc cho TKN. Ta gọi họ là nhóm vì các linh hồn này có sự liên kết ở cõi tinh thần, và họ cũng nối liền với Thiên đoàn (Hierachy) do sứ mạng của họ. Nhóm giúp mở rộng tâm thức con người bằng cách đưa ra những tư tưởng mới và đúng thực hơn. Nên nhớ là tư tưởng đóng vai trò quan trọng như đã nói vì con người đã tới mức có thể sử dụng nó một cách thông minh. Năng lực cũng là một ý khác, nhóm tác động như là phương tiện chuyển năng lực tinh thần từ trên cao xuống cõi thấp, và nhu cầu phát triển tinh thương, óc vô hại, còn nhằm che chở họ được an toàn trong công việc này.

—Có nhóm nào cho em hử Bo, nhóm nào mà em có thể góp phần trong hoàn cảnh hiện tại với ba đứa nhỏ phải dạy, ông chồng phải lo và công việc nhà, cơm nước ?!

—Cung sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tất cả những ai làm việc giúp đỡ thế giới về mặt này hay mặt kia, dù lớn dù nhỏ, làm việc với lòng xả kỷ đều thuộc về nhóm người phụng sự thế giới, bất kể họ ý thức hay không điều ấy. Mỗi người do hoàn cảnh, tính khí, khả năng đi theo con đường thích hợp nhất cho họ, cũng như đừng nghĩ rằng nhóm chỉ lo việc tinh thần. Không phải vậy, một lý do mình đã nói ở trên, còn một lý do nữa là đi tới rất rảo thì không có sự phân biệt giữa tinh thần và vật chất mà chỉ có một sự sống; bất cứ hoạt động nào nâng cao đời sống vật chất hay tinh thần đúng đắn đều xứng đáng cho mình góp phần. Trong tương lai sẽ có một vị đại đệ tử xuất hiện, chỉnh đốn lại ngành kinh tế, cách mạng sự luân chuyển tiền tệ, sửa đổi hệ thống ngân hàng. Tiền tệ theo con mắt tâm linh là sự cô đọng của năng lực mà nếu phân phối điều hòa, đúng cách, sẽ giúp sự sống nảy nở tốt đẹp. Ở đây cái được chú ý là sự sống chứ không phải sự tích trữ tiền bạc vào trong tay một nhóm nhỏ, hay dùng nó để thâu lượm của cải vật chất.

Mình lưu tâm điều này để tránh lỗi lầm hay mắc phải là phân biệt giữa tinh thần và vật chất. Một đặc tính nữa là thành viên của nhóm càng ngày càng sống đời tinh thần hơn, họ tinh thần hóa đời sống, làm cho thế giới tinh thần hay nước Trời thành sống động ở cõi trần, chứ không còn là điều xa vời chỉ nhắc nhở trong kinh sách mà thôi. Người trong nhóm không làm việc gì lôi cuốn khiến thế giới chú ý, như loan truyền điều lạ kỳ khác thường, họ chỉ cố gắng thể hiện phần thiêng liêng nơi người họ nên một bà mẹ cũng có thể là thành viên như một khoa học gia.

Nhóm dung nạp tất cả ai làm lợi ích chung cho thế giới, và tuy ngoài mặt không có hình thức nào cho thấy đó là một nhóm, nhưng các thành viên nhận biết nhau khi thấy người bạn hay tổ chức khác sinh hoạt theo cùng nguyên tắc xã kỷ, cùng đường hướng tinh thần và phương pháp là thương yêu bao trọn. Đó là dấu hiệu không sai chạy để biết ai trong nhóm.

—Ngẫm nghĩ em thấy Kim đi con đường này một cách hồn nhiên không cố gắng. Chùa hay nhà thờ cần mắc dây điện, đèn đóm là chàng ta vui vẻ lãnh ngay, dân Cao Thắng mà, lúc nào cũng phải bận rộn tay chân mới chịu; rồi giúp ai được là giúp. Hồi mới lấy nhau em nói về Theosophia có lọt vào tai Kim đâu, bây giờ nghe giảng trên chùa rồi thấy em thú thú ở nhà cũng giống giống nên tin lời em hơn. Nhưng chàng còn mắc cỡ, lén đọc sách của em mà chưa công nhận là sách hay. Xì, em đứng trên lầu ngó xuống thấy hết nhưng thôi, chọc què đối phương bất lợi. Đàn bà trường kỳ chiêu hồi địch, thắng là nhờ nước chảy đá mòn đó Bo.

Còn vụ hai đứa bé 10 tuổi giết thằng cu 2 tuổi bên Anh, coi tội quá. Bao nhiêu người tuôn sự tức giận vào chúng nó và bố mẹ, nhưng em thấy ghét tội ác mà không nên ghét hai đứa trẻ. Em bảo tội nhỏ gửi tư tưởng lành đến chúng.

— Trong trường hợp như thế, có khi thủ phạm là nạn nhân của các lực xấu. Chúng lợi dụng một điểm yếu trong người, xuyên qua đó tác động vào họ, trong phút chốc xui khiến họ hành xử khác hẳn với tâm tính bình thường. Vì vậy có thể nói trong phút ấy họ không chịu trách nhiệm về hành vi của mình, nhưng con người đương nhiên chưa đủ khả năng để tìm ra nguyên nhân thật.

—Có lẽ em đã hiểu điều này, là có việc lớn việc nhỏ nhưng việc nào cũng thuộc thiên cơ, và ai cũng có thể góp phần, cũng như không nỗ lực nào là quá nhỏ bé không đáng kể. Tối nay em sẽ long trọng tuyên bố với ba đứa nhỏ là bố mẹ đều quyết tâm thuộc về nhóm người phụng sự. Tội nó không hiểu gì mà cũng sẽ nhao nhao 'Con nữa, con nữa' cho coi. Cơ hội bằng vàng đây, em sẽ đặt điều kiện là muốn được vậy cu Bi phải ngoan, nghe lời hai chị, không được xô chị Thư; còn con bé Thư phải tập suy nghĩ trước khi nói. Nó nhanh nhẩu lại thêm ruột ngựa, cái gì xẹt qua óc là nói ngay quên uốn lưỡi. Con Trâm thì phải nhớ bật đèn lúc đọc sách, mùa đông trời tối sớm mà nó cứ mãi miết đọc quên hết chung quanh. Nhưng Bo đừng xía vô, Bo không biết dụ con nít. Để đó em.

## Tin Tin

Sách tham khảo:

<i>Esoteric Psychology</i> vol. 2	A. A. Bailey
<i>Discipleship in the New Age</i> , vol 1&2	"
<i>The Externalisation of the Hierachy</i>	"